

Ng i dân Nh t kh ng đi nh quyết tâm ba o vê chu quyền bi n đa o



Ng i Nh t bi u tình tr c Đa i s quán Trung Quốc

Môt nhóm khoa ng 1.400 ng i Nh t đã bi u tình bài Trung Quốc hôm th Ba y ngày 22/9 tại thu đô Tokyo, hống thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã cho hay.

Nh ng ng i bi u tình này, mà Tân Hoa Xã mô tả là 'cánh h u', đã thê ba o vê 'quân đa o Senkaku' cũng nh s toàn ve n lãnh th cu a Nh t Ba n tr c S quán Trung Quốc Tokyo.

Những ng i biê u tình, hầu hết là nam giới đ ng tuô i, thuô c U y ban hành đô ng quốc gia cu a mô t tô ch c có tên là ‘Ganbare Nippon!’, có nghĩa là ‘Nhật Bản Tiến lên’, do ông Toshio Tamogami, c u t lê nh không quân cu a c c ng phòng vệ Nhật Bản, đ ng đầu.

Hồ hô to những kh u hiê u bài Hoa nh ‘Senkaku thuô c về Nhật Bản t x a’, ‘Bào o về Senkaku cho đến giọt máu cuối cùng’, ‘Trung Quốc hãy chấm đ t xâm l c Nhật Bản’, ‘Đ ng ngay hành đô ng bào o c nhữ m vào ng i Nhật’.

Trong khi đó, hãng tin AP cu a Mỹ thì cho biết con số ng i biê u tình là ‘hàng trăm ng i’. Hãng tin này mô tả không khí biê u tình là ‘ôn ào nh ng có kiê m soát chã t chế’.

Gi i ch c Tokyo chi cho phép t ng nhóm năm ng i mô t lân l t đi trên vỉ a hè đối diê n Tòa đ i s Trung Quốc.

“Hãy ra đây đi!”, mô t số ng i biê u tình hét vào S quán Trung Quốc đ c canh ch ng câ n mât. Hàng chu c ca nh sát gi tri an và đ y đám đông đi xa kho i khu v c s quán chi sau vài phút.

Trong nh ng ngày qua, chính quyền Trung Quốc đ ng nh đã có biê n pháp chế ng c các cuô c biê u tình giã n đ bài Nhật mà ho đã cho phép trong nh ng tuần gần đây, hãng tin AP nhậ n đ i nh.

Các xe ta i treo dây biê u ng bài Hoa dùng loa phóng thanh phát đi nh ng thông diê p nh ‘Chúng ta sẽ không tha th cho Trung Quốc’ và ‘Chúng ta có sức ma nh đê bào o về Tô quốc’.

Nhiều ng i biê u tình đem theo quốc kỳ Nhật khô ng lô các băng rôn đê dòng ch ‘Hãy đánh đấm tàu Trung Quốc xâm phá m lãnh ha i chúng ta’ và ‘Đ ng lùi b c tr c nh ng ke khu ng bố Bắc Kinh’.

## Đề n phiên ng i Nh t biê u ti nh ba i Hoa

T&#225;c Gi&#7843;: BBC

Ch&#250;a Nh&#7853;t, 23 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 18:40

---

Mô t ng i biê u tnh 69 tuôi có tên là Masanori Ono, nói vớ AP rằng “Trung Quốc chi tuyên bố có chu quyên đố vớ quân đạ o này mớ đây thôi và điê này hoàn toàn phi lý.”

Nhng ng i tô chấc biê u tnh đng nh đng vâ n đng tối đạ trong khuôn khô mà ca nh sát cho phép.

“Không giống nh s ba o c cu a ng i Trung Quốc, nhng ng i Nh t chúng ta đng biê u tnh mô t cách bình tnh và ôn hòa,” mô t ng i lãnh đạ o biê u tnh nói qua loa phóng thanh, “Đây là cách đng x cu a ng i Nh t chúng ta.”